



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เดินหน้าจัดประกวดข้าวไทยหนุนพัฒนาส่งออก	แนวหน้า
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
3. ฝนน้ำอ๊อซี 9,500 ล้าน ส่งกลิ่นหึ่งวางแผนสมทบ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
5. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ลงนามร่วมมือ	สยามรัฐ
6. คอลัมน์: บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
7. คะแนนนิยมครองใจประชาชน ประยุทธ์-จรินทร์-เฉลิมชัย คุมบั่งเหียนสู้วิกฤติ”...	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ	แนวหน้า
9. คอลัมน์: จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: อย่าละเลยความเดือดร้อนชาวไร่อายุสุบ	แนวหน้า
10. โพลชี้คนเทใจให้ "ประยุทธ์" แก้ปัญหาโควิด-ปากท้องประชาชน	posttoday.com

เดินหน้าจัดประกวดข้าวไทยหนุนพัฒนาส่งออก

นางสาวนันทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานการประกวดข้าว เพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าวพันธุ์ดี เพื่อเป็นการรองรับและส่งเสริมการส่งออก และเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวไทยให้ตรงต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และถือเป็นโอกาสที่ดีที่เชื่อมโยงการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาข้าวไทยสู่การครองแชมป์ประเทศผู้ผลิตข้าวที่ดีที่สุดในโลกต่อไป

สำหรับตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดปีนี้กำหนดไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินที่สำคัญคือข้าวที่ส่งเข้าประกวด



นันทิชา วรรณสว่าง

ต้องเป็นข้าวพันธุ์แท้และไม่มีข้าวพันธุ์อื่นปน ข้าวที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นข้าวที่ละเมิดสิทธิทางปัญญาหรือลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายหรือมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs) สามารถส่งข้าวเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท โดยส่งตัวอย่างข้าวเปลือกแห้งประเภทละ 15 กิโลกรัม ทั้งนี้

คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความยาวเมล็ด ท้องไข่ คุณภาพการสี พิจารณาคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณอมิโลส ความหอม และพิจารณาคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน เช่น เนื้อสัมผัสและรสชาติ โดยจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และกำหนดมอบรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2564

“ขณะนี้กรมการข้าวกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด และเปิดกว้างการรับสมัครจากทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิชาศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สมาคม ชมรม มูลนิธิหรือองค์กรอื่นๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ www.ricethailand.go.th หรือ โทรศัพท์ 0-2579-3642 ในวันและเวลาราชการ” รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าว

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังมีแผนจัดการประกวดพันธุ์ข้าวใหม่พันธุ์ดี ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ของไทยและเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยการประกวดพันธุ์ข้าวใหม่จะเป็นการกระตุ้นให้นักวิชาการนักวิจัยพันธุ์ข้าวได้เกิดการตื่นตัวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงวัดจากพันธุ์ข้าวเดิมที่เป็นที่นิยมในตลาด เช่น กลุ่มข้าวหอมมะลิไทยอ้างอิงจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มข้าวหอมไทยอ้างอิงจากข้าวปทุมธานี 1 กลุ่มข้าวขาวอ้างอิงจากข้าวชัยนาท 1 เป็นต้น โดยพันธุ์ข้าวใหม่จะต้องดีกว่าพันธุ์เดิมทุกด้านทั้งในเรื่องของอายุเก็บเกี่ยว ความหอม ความนุ่ม ผลผลิตต่อไร่ ทรงต้นเตี้ยเหมาะกับเครื่องเกี่ยว ความทนทานต่อโรคและแมลง เป็นต้น โดยกรมการข้าวจะประกาศเปิดรับสมัครประกวดในเร็วๆ นี้



เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิบดีที่ว่างอยู่จำนวน 4 กรม หลังจากว่างวันมาหลายเดือน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร คือ นายณัฐภูษิตดี ของทิพย์ ที่ข้ามหัวมาจาก ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ซึ่งแต่เดิมนายณัฐภูษิตดี เองก็เป็นลูกหม้อมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร เคยเป็นเกษตรจังหวัดสกลนคร ก่อนจะโยกไปกินตำแหน่งผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่กรมการข้าวมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถงานด้านส่งเสริมมาเป็นอย่างดี และฝากผลงานที่กรมการข้าวมาพอสมควร ก็ต้องมารอดูผลงานกันต่อไป เมื่อได้กลับมาสู่บ้านเก่าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งน่าจะเป็นงานที่ถนัดอยู่แล้ว อีกหน่วยงานคือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่ได้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม คนหนุ่มไฟแรงขยับขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการฯ มกอช. ส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ นางนริลักษณ์ วรรณสาย ขยับมาจากผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ด้านกรม

ประมง ได้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ นายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ขึ้นมาเป็นรองอธิบดี ขุนเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้ ทุกคนด้วยครับ...

มีข่าวฝากชี้แจงจากสมาคมทูเรียนไทย จากกรณีที่มีข่าวคลาดเคลื่อนว่าทูเรียนไทยส่งออกไปจีนไม่ได้เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ใกล้ฤดูออกเก็บเกี่ยวทูเรียนในภาคตะวันออก ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายจังหวัด ทำให้มีข่าวที่เกี่ยวกับทูเรียนไทยออกมาสำนึกข่าวหลายแห่ง ที่มีการพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างรุนแรง และไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้างอ่อนไหวมาก และสร้างความตื่นตระหนกให้กับภาคเกษตรกรชาวสวนทูเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ การส่งออกทูเรียนของทูเรียนไทยได้ ด้วยเหตุนี้ทางเกษตรกรชาวสวนทูเรียน และสมาคมทูเรียนไทย ได้ขอความร่วมมือ สื่อมวลชน ให้ช่วยเขียนข่าว นำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง และเพื่อเป็นการป้องกัน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ โดยสมาคมทูเรียนไทยร่วมกับภาครัฐและเอกชน

จัดทำมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ไว้แล้ว เช่น การพ่นฆ่าเชื้อตั้งแต่ต้นทางสวนทูเรียน การมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดทำความสะอาด การรักษาระยะห่างตามแนวทางการป้องกันของภาครัฐ และได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรเองและอาจจะส่งผลกระทบต่อส่งออกทูเรียนด้วย ทั้งนี้ การส่งออกทูเรียนและผลไม้ไปจีนยังดำเนินการได้ตามปกติ...ทุกวันนี้ต้องเสฟข่าวอย่างมีสติครับ และสื่อมวลชนเองต้องมีข้อมูลรอบด้านครับ กรณีนี้ถือว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อช่วยเหลือล้างเงินให้ทุบราคาเกษตรกรโดยแท้ ยิ่งงี่เง่าก็ฝากกระทรวงเกษตรฯ ช่วยดูกรณีนี้ด้วยนะครับ ว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ขุนเกษตรฯ



ฝั้่นน้ำอีอีซี 9,500 ล้าน สงก่ล้ันห้ังวางแ่แผนสมคคบ

โครงการลงทุนฝั้่นน้ำทางท่อ จากอ่างเก็บน้ำวังโตนด จ.จันบุรี)–อ่างฯ ประเสริ จ.ระยอง–พื้นที่อีอีซี (จ.ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) เกิดขึ้นจากปัญหาวิกฤต ชาติน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ได้สร้างความกังวลให้กับภาคอุตสาหกรรม อย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลกำลังมีนโยบายจะดึงนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุน แต่วันนี้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ยังมีปริมาณน้ำไม่พอใช้ อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น หากมีจำนวนโรงงาน และผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

โดยแนวทางการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างพุ่งเป้าจะดึงน้ำจาก อ่างเก็บน้ำในจังหวัดจันบุรี ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมมากเป็นอันดับต้นๆ ของ ประเทศมาใช้ ถึงกับวางท่อขนาดใหญ่จากจังหวัดจันบุรีมาระยองเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่การดึงน้ำมาใช้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะทำงานลุ่มน้ำวังโตนด จ.จันบุรี ซึ่งยังไม่สามารถอนุมัติปล่อยน้ำมาให้ได้ โดยให้เหตุผลว่า ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 แห่งให้ แล้วเสร็จตามมติ ครม.ในอดีตก่อน ถึงจะปล่อยน้ำมาให้ได้

เริ่มต้นจาก บริษัทอีสต์วอเตอร์ จำกัด(มหาชน) ศึกษาโครงการลงทุน ฝั้่นน้ำ จากวังโตนด ปีละ 120 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท ต้นทุนน้ำเฉลี่ย ลบ.ม.ละ 12 บาท

อีสต์วอเตอร์ ขายน้ำในรูปแบบน้ำดิบอย่างเดียวให้โรงงานอุตสาหกรรมในราคาบวก จากต้นทุน 12 บาท ยิ่งไปกว่านั้นเหมือนที่ผ่านๆ ต้นทุนมาแพงก็ขายแพง ยิ่งโรงงาน อุตสาหกรรมก็ต้องใช้เป็นไฟท์บังคับบักหลายๆ

ขณะเดียวกัน อีสต์วอเตอร์ก็ขายน้ำดิบให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอีสต์วอเตอร์เองนั่นแหละ แต่ในราคาที่แพงเท่ากับหรือแพงกว่า ขายให้โรงงานด้วยซ้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยังมีต้นทุนเอาน้ำดิบไปทำผ่านกระบวนการ ผลิตน้ำประปาอีกทอด ก่อนส่งขายไปตามครัวเรือนชาวบ้าน จะขายในราคาต้นทุนก็ จะเป็นราคาน้ำประปาที่แพงมาก กปภ.จำต้องขายราคาขาดทุน

กปภ.จึงขาดทุนบักโกรก แต่อีสต์วอเตอร์ก็ล้บรวยจากผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็น รัฐวิสาหกิจได้อย่างน่าอัศจรรย์

เปรียบเทียบการลงทุน บ.อีสต์วอเตอร์ กับ กรมชลประทาน

โครงการลงทุนทั้งสิ้น	ต้นทุนเฉลี่ย / ลูกบาศก์เมตรละ:
บริษัทอีสต์วอเตอร์ จำกัด	8,000 ล้านบาท / 12 บาท
กรมชลประทาน	9,500 ล้านบาท / 17 บาท

รวบรวมจาก ผู้จัดการ 360 องศา

ผู้จัดการ info Graphics

ไม่แต่ขาดทุนบักโกรกจากการซื้อน้ำดิบจากอีสต์วอเตอร์ แต่กปก.ซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนรายไหนๆ ก็อีหรือบเดียวกัน

บริษัทผลิตและขายน้ำดิบเอกชนถึงรายเอาๆ แต่กปก.เจ้งเอาๆ เพราะซื้อแพงขายถูก

นี่คือประเทศไทย

โครงการฝั้หน้าจากวังโตนตฯมาประแสร้ และอีอีซี ไม่แต่อีสต์วอเตอร์เท่านั้น ยังมีกรมชลประทานสนใจศึกษาลงทุนด้วย

มาดูข้อมูลผลการศึษาของกรมชลประทานบ้าง รับประกันมีน้ำปีละ 80 ล้าน ลบ.ม. ใช้เงินลงทุน 9,500 ล้านบาท เฉลี่ยต้นทุนค่าน้ำ 17 บาทต่อลบ.ม.

เท่ากักรมชลประทาน ใช้เงินลงทุนโครงการเดียวกันมากกว่าอีสต์วอเตอร์ 1,500 ล้านบาท แต่กลับได้น้ำน้อยกว่า 40 ล้านลบ.ม. ต้นทุนต่อหน่วยก็แพงกว่าเขา ร่วม 30%

ที่ลงทุนสูงกว่า ค่าต้นทุนก็แพงกว่า กรมชลประทานอ้างว่า เพราะลงทุนใช้ขนาดท่อใหญ่กว่า สถานีสูบน้ำมากกว่า ส่วนจะจำเป็นหรือไม่ ไม่ได้พูดถึง

ถ้ากรมชลประทานเป็นฝ่ายลงทุนเอง ก็ขายน้ำดิบให้ทั้งอีสต์วอเตอร์และกปก.ในราคา ลบ.ม.ละ 50 สตางค์ไม่ขาดไม่เกิน ตามกฎกระทรวงเกษตรฯที่กำหนดเพดานเอาไว้มายาวนาน

อีสต์วอเตอร์ แม้ไม่ลงทุนเอง แต่จะยั้รวยไม่เลิก เพราะกรมชลประทานลงทุนรับหน้าเสื่อแทน ตัวเองแปรสภาพเป็นพ่อค้าคนกลาง โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายซื้อถูก ขายแพง ฟาดกำไรเป็นกอบเป็นกำ

ทั้งนี้ เพราะอีสต์วอเตอร์รับรู้ตัวเลขความต้องการน้ำต่อปีเป็นการล่วงหน้าจากโรงงานอุตสาหกรรมและกปก.อยู่แล้ว เคาราคาต่อลบ.ม.ถูกเข้าไป หักด้วยต้นทุนน้ำถูกๆกับค่าจัดการ เท่านั้นก็เห็นตัวเลขรวยไม่เลิกแล้ว

...ส่วนกรมชลประทาน ลงทุนแทบตาย ได้เงินเข้ากองทุนสวัสดิการปีละ 40 ล้านบาทจากการขายน้ำ 80 ล้าน ลบ.ม.ถือว่าจีบจ๊วยกระจอกมาก เมื่อเทียบกับผลประโยชน์



ที่อีสต์วอเตอร์ได้รับ

... นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับ เมื่อกรมชลประทานลงทุนเองก็จะมีคลื่นแทรกจากนักการเมืองที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการนี้

... ว่ากันว่า มีการจัดสรรปันส่วนแบ่งเค้กกันล่วงหน้าให้กับบริษัทเอกชน 4 รายเข้ามาก่อสร้างโครงการนี้

... เงินลงทุนสูง เงินทอนก็สูงตามไปด้วย

... จึงต้องถามว่า กรมชลประทานสมควรลงทุนโครงการนี้เองหรือไม่?

... คำตอบตรงๆคือไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะเกิดประโยชน์แก่นักการเมืองกับอีสต์วอเตอร์เท่านั้น

งบประมาณก้อนนี้ เอาไปลงทุนโครงการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติดีกว่าอยู่แล้ว โดยเฉพาะในยามที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 ระบาดรุนแรงไปทั่วโลก

ทางที่ดี ปล่อยให้อีสต์วอเตอร์ ลงทุนของเขาเองไปเถอะ .

สภาพปัญหา และความจำเป็น

ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค-อุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ของพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (ลุ่มน้ำคลองใหญ่) ในปี 2548 ประมาณ 351.01 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่น้ำต้นทุนในพื้นที่มีเพียง 237.65 ล้าน ลบ.ม. (อ่างเก็บน้ำดอกกราย 68.40 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 150.25 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำคลองระโงก 19 ล้าน ลบ.ม.) ทำให้ปี 2548 ขาดแคลนน้ำประมาณ 113.36 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี 2568) ความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 732.05 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่น้ำต้นทุนในพื้นที่มีเพียง 502.75 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปี 2568 จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำประมาณ 229.30 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ให้บริษัท East Water ดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปยังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จำนวน 70 ล้าน ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ มีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการผันน้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อเป็นการทดแทนน้ำที่สูญเสียจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ให้มีสภาพน้ำเต็มถึงระดับเก็บกักช่วงปลายฤดูฝนของทุกปี

โครงการอ่างเก็บน้ำประแสร์ ได้ดำเนินการขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติมอีก 38,000 ไร่ จากเดิมที่พื้นที่ชลประทาน 137,000 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 175,000 ไร่ จึงจำเป็นต้องมีการผันน้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการสำรวจและศึกษาความเหมาะสมแล้ว พบว่าโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยองมี ความเหมาะสม โดยจะทำการวางระบบท่อผันน้ำจากคลองวังโตนด จังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม) จำนวน 70 ล้าน ลบ.ม./ปี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยมีศักยภาพปริมาณน้ำที่สามารถผันได้จากคลองวังโตนด .

เกษตรวันนี้ประจำวัน 18 มกราคม พ.ศ. 2564..... ● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ดำเนินโครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นฟูและความยั่งยืนในพื้นที่สูง” โดยคัดเลือกพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ค.บัวใหญ่ อ.นาข่อย จ.น่าน เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นพื้นที่สูงที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการขาดแคลนน้ำ..... ● ล่าสุด ADB ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น

ผ่านกองทุนเพื่อการลดความยากจนของรัฐบาลญี่ปุ่นเกือบ 60 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการในลักษณะเป็นจุดสาธิตการทำเกษตรบนพื้นที่สูง สัมมนาเกษตรกรในพื้นที่สูงได้เรียนรู้วิธีการและแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การรับมือและปรับตัวกับภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ตามบริบทที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน.

เกษตรวันนี้

นายทะเล่าปลี



สังคม สยามรัฐ



◆ ลงนามร่วมมือ...สมิทธิ คารากร ณ อยุธยา รักษาการแทน ผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย ทั้ง 2 หน่วยงาน ที่การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ...ยอด
จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ...
จังหวัดการเมืองถล่มซ้ำวิกฤติ
โควิด...ฉบับประจำวันจันทร์ที่
18 มกราคม 2564.....●

ปลุกอารมณ์ร่วม ด้านโควิด-19...กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา ออกมาตีปี๊บ ปลายเดือน ก.พ.นี้ มี วัคซีนต้านโควิด-19
ซิโนแวค จากประเทศจีน (ได้รับอนุมัติจากทางการจีนให้ใช้
กับกองทัพจีนตั้งแต่เดือน ก.ค.ปีที่ผ่านมานี้ เน้นการทดลองระยะ
ที่ 3 จีนยืนยันว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 79 ในขณะที่บางประเทศ
ทำการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพ ร้อยละ 59-60)...เข้ามา
เป็นลอตแรก จำนวน 2 แสนชุดก็เป็นอีกประเด็น...ในขณะที่
วัคซีนของไทย ที่ผลิตโดย สยามไบโอไซนส์ โดยได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก แอสตราเซนเนกา ประเทศอังกฤษ ที่
เริ่มการผลิตมาตั้งแต่ เดือนธ.ค. ปีที่แล้ว...ต้องใช้เวลากการผลิต
ประมาณ 4 เดือน...ได้แต่รอวัคซีนจาก แอสตราเซนเนกา ที่
รัฐบาลสั่งไว้อลอตแรกจำนวน 26 ล้านโดส...คาดจะเริ่มฉีดให้กับ
กลุ่มเสี่ยง ใน เดือนมิ.ย. เป็นต้นไป (กลุ่มเสี่ยงมีจำนวน 13
ล้านคน)...ก่อนที่ วัคซีนจากจีน จะตามมาอีกหลายลอต (ท่ามกลาง
การถกหาระเบียบวิธีการ และความโปร่งใส ในการสั่งซื้อวัคซีน
จากจีน)...สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานทันที...ประเทศกัมพูชา
ของ สมเด็จฮุนเซน รายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 15
รายเท่านั้น...และก่อนหน้านี้ที่ ผู้นำกัมพูชา ระบุว่า กัมพูชาจะ
ใช้เฉพาะวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก
เท่านั้น...แต่เมื่อหลายประเทศเริ่มใช้วัคซีนกันแล้ว รวมถึง
วัคซีนจากจีน เราจึงไม่สามารถรอดต่อไปได้...เมื่อ จีน จัดสรร
วัคซีน ซิโนแวค ด้านโควิด-19 มาให้ 1 ล้านโดส (แบบให้เปล่า)

เพื่อฉีดให้กับ ประชากรกัมพูชา จำนวน 5 แสนคน (กัมพูชา มีประชากรจำนวน 16 ล้านคนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม จำนวน 426 คน)...*จบข่าวเศร้า.....* ● พิสูจน์วิสัยทัศน์ ผู้นำ พล.อ.ประยุทธ์ โปสต์ข้อความในแฟนเพจ...*การระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก บางประเทศเกิดหลายระลอก เราคงต้องปรับตัวและอยู่กับไวรัสให้ได้...เหมือนใช้หวัดที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ด้วยวัคซีน...ดังนั้น แผนการกระจายวัคซีน มีความสำคัญมาก...ต้องมีการบริหารจัดการ แบบรวมศูนย์...กลายเป็นที่มาของหัวข้อสนทนา รัฐบาลไม่เห็นด้วย กับการออกมาประกาศซื้อวัคซีนฉีดเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...เพราะฉะนั้น ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายจังหวัด ประกาศจะซื้อวัคซีนเอง ...รวมทั้ง กทม. ที่ผู้ว่าฯ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ประกาศชัดเจน กทม.มีนโยบายจะซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เอง เตรียมงบประมาณเอาไว้ 1,000-10,000 ล้านบาท...ก็น่าจะเป็นข่าวเศร้าของ ชาว กทม.และ ตจว. อีกกระทอก (รวมทั้ง นายหน้าหาวัคซีนด้วย).....* ● *ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน...* จากการเปิดเผยของ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ...สรุป ผู้ติดเชื้อใน กทม.ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2563 จนถึง 15 ม.ค.2564...จำนวน 558 ราย...เปิด ไทม์ไลน์ ของผู้ติดเชื้อ กระจายไปทั่ว กทม.และปริมณฑล...*รถโดยสารสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ บ่อนเถื่อน สถานบันเทิง มีครบ.....* ในจำนวนผู้ติดเชื้อ มีอายุน้อยที่สุด 3 เดือน ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากแม่...*แปลว่า โควิด-19 จะอยู่กับเราจริง ตามที่ ผู้นำประเทศ ยืนยัน พับฝ่า.....* ● *เพราะฉะนั้น การสั่งตั้ง นายตำรวจได้บังคับบัญชาในพื้นที่มีบ่อน (เป็นดอกเห็ด) ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เข้ากรู...จึงเป็นการ แก้วน้ำร้อน...แบบขอไปที...ป่วยการที่ พล.อ.ประยุทธ์*

จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบ การมีบ่อนเถื่อน หรือ
การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
จำนวน 2 ชุด 3 ชุด...ขนาดคน
ที่เป็น ผู้บังคับบัญชา คนที่มี
อำนาจบังคับใช้กฎหมายสูงสุด
อยู่ในมือ...ยังได้แต่นั่งมองตา
ปริบๆ... วัตถุประสงค์ มีเอาไว้ให้
ชื่นชม จริงมะ.....●
ร้อนตัว ร้อนกายและร้อนใจ...
หลังมีการ จับโป๊ะ การจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการโซลาร์เซลล์
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่...ของ
หน่วยงานความมั่นคง กอ.รมน.
(ที่มีงบลับมากที่สุด)...ถึงจะอ้าง

ว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม ราคาากลาง ที่ กรมบัญชีกลาง
กำหนดก็ตามที่เถอะ...แต่เมื่อเอกชน เน็ตไอดอล พิมรี่พาย
ออกมาเปิดเผย ราคาจริง ห่างกันลิบลับ...องค์กรตรวจสอบ
ภาครัฐ ไม่ควรนั่งเฉยเป็นเป่าซาก....งานนี้ ต่อให้ พล.ต.
ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. *อมพระมาพูด* อย่างไร
ชาวบ้านก็ไม่เชื่อ.....● แล้ว ที่มันโดน ก็เห็นจะเป็นการ
ตั้งข้อสังเกตว่า ชื่อบริษัท ที่ได้รับการประมูล มีนามสกุลเดียว
กับ ส.ส. และ นักการเมืองในจังหวัด....คนก็เลยโฟกัสไปถึง
การทำหน้าที่ของ ส.ส.ในสภา โดยเฉพาะ ฝ่ายค้าน... *ไม่มี*
รมต.ที่คุมฝ่ายความมั่นคงถูกอภิปราย...เป็นไปได้อย่างไร.....●
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ...การประชุมขับเคลื่อน โครงการขนาดใหญ่
และ โครงการสำคัญ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายฯ เป็นประธาน...ให้ความเห็นชอบโครงการลงทุน ใน

โครงการมีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 2 กระทรวง... วงเงิน 7,738 ล้านบาท... เป็นของ มหาตมไทย จำนวน 6,508 ล้านบาท... โครงการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ สถานีสูบน้ำดิบ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม ความมั่นคงภาคใต้ อีก 1,230 ล้านบาท... ในขณะที่ **สถานการณ์บ้านเมืองกำลังหน้าสีหน้าขาว ก็หนักพอแล้ว.....** ● เพราะฉะนั้น กรณีที่ ฝ่ายค้าน นำโดย ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนใหม่ ร่วมกันหาหรือความร่วมมือในการ เปิดศึกชกฟอก รมต.เป็นรายบุคคล ที่จะยื่นญัตติกันในวันที่ 25 ม.ค.นี้... ก็ต้องชกซ้อมกันให้ดี...อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย... ปาที่ ดีเมืองขึ้น... ก็ที่จอมอภิปรายอย่าง ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. เพื่อไทย ออกไปตั้ง กลุ่มสามัคคี ขึ้นมาแบบลับๆ ในระยะนี้... มี ส.ส.แห่เข้าร่วมกลุ่มกันนับสิบคน.... เพื่อ?..... ● **ห้องอาหารจีนดรากอน โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น** เชิญ ลิ้มลองอาหารจีนตามสั่ง ต้มยำ เปิดปักกิ่งลด 50% เน้นย้ำมาตรการ ความปลอดภัย สำรองที่นั่งล่วงหน้า 0-2575-5599..... ● ศพ ศ.ดร.อิสสระ นิตินันท์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส สวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 22 ม.ค. เวลา 18.00 น. ●

“อินทรีเหล็ก”

คณะนนิยมครองใจประชาชน ประยุทธ์-จรินทร์-เฉลิมชัย คมบังเหียนสู้วิกฤติ'โควิด-19'

ซูเปอร์โพลจัดเรตติ้งรวมต. แก้ปัญหาปากท้องเห็นผล ประกันรายได้ให้เกษตรกร ช่วยลดราคาสินค้าครัวเรือน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล จัดเรตติ้ง “ประยุทธ์” มาแรงสุด เร่งมือแก้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ตามด้วย “จรินทร์-เฉลิมชัย” ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาปากท้องให้ชาวบ้าน จนได้ใจจากประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง

“รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการ ทั้งการ

▶▶▶ ต่อ : คณะนักกู่-หน้า 11



▲ ได้ใจประชาชน : นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ 2 รัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ ถูกจัดอันดับเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ที่ได้ใจประชาชน เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการประกันรายได้ ซึ่งมีการสำรวจโดยซูเปอร์โพล

คณะนักกู่

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,610 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11-16 มกราคมที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรการประคองเศรษฐกิจคุมโควิดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 49.2 เชื่อมั่น ร้อยละ 26.8 ระบูปานกลาง และร้อยละ 24.0 ไม่เชื่อมั่น ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงคณะบุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี 2564 ที่ได้ใจประชาชนเรื่อง แก้ปัญหาเศรษฐกิจและ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14509

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 87.48

Ad Value: 109,350

PRValue (x3): 328,050

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คณะกรรมการรองใจประชาชน ประยุทธ์-จรินทร์-เฉลิมชัย คุมบังเหียนผู้วิกฤติโควิด-19

ปากท้องของประชาชน พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 35.8 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โครงการคนละครึ่ง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม

รองลงมาคือ ร้อยละ 21.0 ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โครงการพาณิชย์ ลดราคา อาหาร ของกิน เครื่องดื่ม ของใช้ชีวิตประจำวัน, ร้อยละ 20.9 ได้แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาตรการ ค่าไฟฟ้า, ร้อยละ 20.5 ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง มาตรการเงินเยียวยา มาตรการ ลินเชื่อ ก้ำประกันลินเชื่อ และร้อยละ 18.1 ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณา คือ บุคคลในคณะ รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง ช่วยเหลือ เรื่องรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 33.2 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองลงมา อันดับสองหรือ ร้อยละ 20.3 ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การประกันรายได้ ช่วยราคาผลผลิต และ เงินเยียวยาเกษตรกร

อันดับสาม หรือร้อยละ 20.2 ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ ลดราคาสินค้า ของกิน ของใช้ ผลกระทบโควิด-19 อันดับสี่ หรือ ร้อยละ 19.6 ได้แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน และร้อยละ 19.4 ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ตามลำดับ

เมื่อถามถึง บุคคลในคณะรัฐมนตรี ต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง การทำงาน ควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 32.5 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เริงรัดจัดการ เจ้าหน้าที่รัฐขบวนการติดต่อ แพร่ระบาดโควิด-19 ทั้ง บ่อนพ่น และ ขบวนการพอกตัวแรงงาน เป็นต้น รอง ลงมาคือ ร้อยละ 30.7 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่วิกฤติ เช่น สมุทรสาคร แม่สอด ควบคุมการ แพร่ระบาด เริงรัดวัคซีน และสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

ร้อยละ 29.7 ได้แก่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนาม พื้นที่ต่างๆ และ ร้อยละ 21.9 ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เริงรัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และร้อยละ 18.0 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ควบคุม จัดการเจ้าหน้าที่รัฐต้นตอแพร่ระบาด โควิด-19

“รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเป็น รัฐมนตรีที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนมีผลตรง ต่อชีวิตความเป็นอยู่และเงินในกระเป๋าของ ประชาชน จากผลโพลนี้เสนอให้นายก รัฐมนตรีใช้โมเดล “พลังห้าเสือ” ได้แก่ กลัง พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน ประชุมที่ได้รูปไปทำเนียบรัฐบาล มุ่งเป้าหมาย ไปที่ลดความทุกข์ยากเดือดร้อนของ ประชาชนในทุกมิติให้เข้าเป้าทั้งแ่ง ไม่ใช่ ต่างคนต่างคิดต่างทำไขว้ผลงานไปคนละ

ทางกลายเป็นการฟาดหว่านไปที่ละเส้น ไร้พลังจึงต้องมัดเส้นหว่านเข้าด้วยกัน โดยนำห้วงกะทิของแต่ละกระทรวงทั้งห้าเสือ เหล่านี้ทำเวิร์กช็อป (Workshop) ที่ทำเนียบ รัฐบาลใช้ข้อมูลที่ดีนำทางให้ความทุกข์ยาก เดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งและใช้ มาตรการที่ได้จาก “พลังห้าเสือ” ไปลด ทอนความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของ ประชาชนทั้งประเทศ ผลที่ตามมาคือ รัฐมนตรีต้นปีได้ใจประชาชนเพิ่มขึ้นอย่าง แน่นนอน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 17 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14508

หน้า: 4(ล่างขวา)

Col.Inch: 27.70 Ad Value: 24,930

PRValue (x3): 74,790

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

บุคคล แนวหน้า



ใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ : สมिति ดารากร ณ อยุรยา กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ณพรัตน์ วิจิตรชลชัย รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อ บริการแก่ประชาชนและการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศ ที่ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยู่ลະเลຍความเดือดร้อนชาวไร่ยาสูบ



จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม
jirapong2507@live.com

ผ่านมาร่วม 1 เดือน นับตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่ยังคงส่งแรงกระเพื่อมไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน

ทำให้รัฐบาลต้องเตรียมมาตรการเยียวยา ดูแลให้ความช่วยเหลือโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมทั้ง นายอากม เดิมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้ออกมาส่งสัญญาณดีๆ ว่าได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 6.9 แสนล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบระยะเร่งด่วนให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ผ่านการเสริมสภาพคล่อง-บรรเทาหนี้ ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโลก รวมทั้งแจกเงินผ่านโครงการ “เราชนะ” รวมทั้งมาตรการใหม่ๆ ที่เตรียมจะประกาศออกมาภายในเดือนมกราคมนี้

แต่ที่ยังถูกละเลยก็คือ กลุ่มเกษตรกรยาสูบจาก 20 กว่าจังหวัดทั่วประเทศที่ยังรอรับเงินชดเชยที่ควรจะได้จากการขาดรายได้ เพราะโดนลดโควตาซื้อใบยาจากการยาสูบแห่งประเทศไทย ลงครึ่งหนึ่งตั้งแต่ฤดูกาลปลูก 2562/63 ที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินงบประมาณ

วงเงินประมาณ 160 ล้านบาท ไว้แล้ว แต่ยังไม่สามารถจ่ายให้กับชาวไร่ได้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีสั่งชะลอไว้ก่อน โดยให้เหตุผลว่าเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการโควิดเมื่อกกลาง



ปี 2563 ไปแล้ว

ในความเป็นจริง ความเดือดร้อนของเกษตรกรยาสูบเป็นผลกระทบมาจากนโยบายของรัฐบาลในการขึ้นภาษียาสูบที่สูงจนเกินไป เงินชดเชยการตัดโควตาซื้อของชาวไร่ยาสูบจึงเป็นคนละส่วนกับมาตรการช่วยเหลือโควิด

เช่นกรณีของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ก็ได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโควิดไปแล้ว แต่ล่าสุดรัฐบาลก็เพิ่งอนุมัติงบกลาง ประจำปี 2564 จำนวน 1,477 ล้านบาท ไปใช้สำหรับเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่ต้องใช้เงินสูงถึง 1.47 พันล้านบาท รัฐบาลยังอนุมัติให้ช่วยเหลือได้ เงินชดเชยของชาวไร่ยาสูบใช้งบประมาณเพียง 160 ล้านบาทเท่านั้น แต่ก็ดูเหมือนจะมีข้อคิดขัดมากมาย

ทั้งๆ ที่ สส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหลายๆ ท่านจากจังหวัดที่ปลูกยาสูบก็เคยลุกขึ้นอภิปรายในสภาฯ เรื่องเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบอยู่หลายครั้ง คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เช่น กมธ. ปกครอง กมธ. กลัง และกมธ. ราคาพืชผลต่างๆ ก็เริ่มเรียกสรรพสามิตเข้าไปชี้แจง แต่ก็ยังไม่เห็นแววการช่วยเหลือจากรัฐบาล

กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตจึงควรรับเป็นเจ้าภาพเสนอเรื่องจ่ายเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบเข้าไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพราะชาวไร่ยาสูบ 3 หมื่นกว่าครอบครัวที่ต้องขาดรายได้และสูญเสียอาชีพทำกินยังคงรอรับความยุติธรรม

หลังจากนั้น รัฐบาลต้องหาทางออกระยะยาวให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยกระทรวงการคลังควรทำการบ้านร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะส่งเสริมการปลูกพืชชนิดใดที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวไร่ได้เท่าเทียมกับการปลูกยาสูบ พร้อมทั้งจัดการแก้อัตราภาษีใหม่ที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวไร่อีกในอนาคต รัฐบาลออกมาอ้างว่ามีงบประมาณกว่า 6 แสนล้านบาทในปีนี ก็น่าจะเร่งสะสางปัญหาต่างๆ ให้เสร็จสิ้นไปจะได้เดินหน้าดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจรากหญ้า สร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

การเมือง > ข่าวการเมือง

โพลชี้คนเทใจให้ "ประยุทธ์" แก้ปัญหาโควิด-ปากท้องประชาชน

วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 13:18 น.



ซูเปอร์โพลเผย "พล.อ.ประยุทธ์" ใต้ใจประชาชนเรื่องการแก้ปัญหาโควิด-เศรษฐกิจ-ปากท้อง เชื่อมั่น มาตรการประคองเศรษฐกิจ คุมโควิดใหม่ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "รัฐมนตรีต้นปี ใต้ใจประชาชน" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,610 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-16 ม.ค. 64 สรุปผลได้ดังนี้

เมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นต่อ มาตรการประคองเศรษฐกิจ คุมโควิดใหม่ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 49.2 เชื่อมั่น ร้อยละ 26.8 ระบุปานกลาง และร้อยละ 24.0 ไม่เชื่อมั่น

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง คณะบุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี 2564 ที่ใต้ใจประชาชนเรื่อง แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปากท้องของประชาชน พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 35.8 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โครงการคนละครึ่ง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม รองลงมาคือ ร้อยละ 21.0 ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โครงการพาณิชย์ ลดราคาอาหาร ของกิน เครื่องดื่ม ของใช้ชีวิตประจำวัน

ร้อยละ 20.9 ได้แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาตรการค่าไฟฟ้า , ร้อยละ 20.5 ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาตรการเงินเยียวยา มาตรการสินเชื่อ ค่าประกันสินเชื่อ และร้อยละ 18.1 ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณา คือ บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง ช่วยเหลือเรื่องรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 33.2 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองลงมา อันดับสองหรือ ร้อยละ 20.3 ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การประกันรายได้ ช่วยราคาผลผลิต และเงินเยียวยาเกษตรกร

- เกาะสมุยคุมเข้มให้9จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว-ตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เสี่ยงโควิดระบาด! รัฐบาลขอประชาชนเลี่ยงรวมตัวชุมนุม

อันดับสาม หรือร้อยละ 20.2 ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ของกิน ของใช้ ผลกระทบโควิด-19 อันดับสี่ หรือ ร้อยละ 19.6 ได้แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และร้อยละ 19.4 ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามลำดับ

เมื่อถามถึง บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง การทำงานควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 32.5 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรงัดจัดการเจ้าหน้าที่รัฐขบวนการต้นต่อแพร่ระบาดโควิด ทั้ง บ่อนพนัน และขบวนการฟอกตัวแรงงาน เป็นต้น รองลงมาคือ ร้อยละ 30.7 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่วิกฤตเช่น สมุทรสาคร แม่สอด ควบคุมการแพร่ระบาด เรงัดวัคซีน และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

ร้อยละ 29.7 ได้แก่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนาม พื้นที่ต่าง ๆ และร้อยละ 21.9 ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรงัดผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และร้อยละ

18.0 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ควบคุมจัดการเจ้าหน้าที่รัฐต้นตอแพร่ระบาดโควิด-19

ดร.นพดล กล่าวว่า จากผลโพลนี้เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้โมเดล “พลังห้าเสือ” ได้แก่ คลัง พาณิชย เกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน ประชุมที่โต๊ะรูปไข่ทำเนียบรัฐบาล มุ่งเป้าหมายไปที่ ลดความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติให้เข้าเป้าทั้งแผน ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างทำโซ้วผลงานไปคนละทางกลายเป็นการฟาดหวายไปที่ละเส้นไร้พลังจึงต้องมัดเส้นหวายเข้าด้วยกัน

โดยนำห้วงกะทิของแต่ละกระทรวงทั้งห้าเสือเหล่านี้ทำเวิร์คช็อป (Workshop) ที่ทำเนียบรัฐบาลใช้ข้อมูลที่ดี นำทางใช้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งและใช้มาตรการที่ได้จาก “พลังห้าเสือ” ไปลดทอนความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ ผลที่ตามมาคือ รัฐมนตรีต้นปีได้ใจประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน